

Đa dạng hoạt động khuyến học, khuyến tài

Phát huy truyền thống hiếu học của quê hương Thái Bình, các cấp hội khuyến học trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động khuyến học, khuyến tài, từ đó thúc đẩy học tập suốt đời trong các tầng lớp nhân dân.

Hội Khuyến học huyện Đông Hưng là đơn vị có nhiều sáng tạo trong tổ chức các hoạt động khuyến học, khuyến tài, thu hút đông đảo người dân tham gia. Bà Nguyễn Thị Tâm, Chủ tịch Hội cho biết: Để công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập có hiệu quả, thời gian qua, Hội Khuyến học huyện rất quan tâm đến công tác xây dựng quỹ khuyến học và khen thưởng trẻ em, người lớn có nhiều thành tích trong học tập, lao động và sản xuất, kinh doanh. Cùng với sự đóng góp của cán bộ và nhân dân địa phương, các cơ sở hội đã tổ chức nhiều hình thức sáng tạo như: Xuân khuyến học với đêm giao lưu văn nghệ, đón giao thừa, gặp mặt đầu xuân, ngày hội khuyến học đầu xuân; hôn nhân khuyến học, vận động mỗi cặp vợ chồng đăng ký kết hôn tự nguyện ủng hộ quỹ khuyến học; từ đường khuyến học nhằm động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân, các nhà hảo tâm, con cháu thành đạt xa quê ủng hộ quỹ khuyến học đồng họ... Do đó, quỹ khuyến học trên địa bàn toàn huyện phát triển rất nhanh, nhiều xã có quỹ lên đến hàng tỷ đồng như Đông Xuân, Minh Tân, Đông La, Trung Quan... Cùng với đó, phong trào nuôi heo đất khuyến học ngày càng lan rộng trong các trường học, các em học sinh hưởng hái tham gia nuôi heo đất xây dựng quỹ



Học sinh Trường Tiểu học và THCS Dũng Nghĩa (Vũ Thư) thi đua học tốt.

khuyến học. Từ đó thúc đẩy phong trào thi đua học tốt trong các nhà trường. Ông Bùi Trọng Trâm, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh cho biết: Đông Hưng là một trong những huyện có nhiều cách làm sáng tạo để xây dựng và phát triển quỹ hội. Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, các cấp hội khuyến học của huyện đã huy động được 738,35 triệu đồng vào quỹ khuyến học địa phương, trao học bổng và tặng quà 5.939 học sinh học giỏi, vượt khó với số tiền trên 1,57 tỷ đồng. Bên cạnh Đông Hưng, Hội

Khuyến học huyện Thái Thụy cũng đã tổ chức khen thưởng 7.740 học sinh giỏi, hỗ trợ 1.440 học sinh nghèo với tổng số tiền 920 triệu đồng; số quỹ huy động mới 1,78 tỷ đồng. Cùng với đó, huyện đã khảo sát, thống kê, lập danh sách 731 học sinh mồ côi, trong đó có 8 em mồ côi cả cha lẫn mẹ hiện đang là học sinh tại các trường tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn huyện; kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp nhận đỡ đầu hoặc hỗ trợ vật chất để các em vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống và học tập.

Cùng với các địa phương, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh cũng có nhiều hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán để động viên, khuyến khích người lớn và trẻ em thi đua học tập và lao động. Điển hình như Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức trao thưởng cho 88 học sinh đạt giải nhất trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9, lớp 12, cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học với tổng số tiền 44 triệu đồng. Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh mỗi đơn vị đã dành hàng chục triệu đồng để

trao học bổng và tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Để có được kết quả trên, theo ông Bùi Trọng Trâm, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, công tác xây dựng, củng cố tổ chức hội đóng vai trò quan trọng. Hội khuyến học các cấp đã tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định về hoạt động của hội và phát triển hội viên trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nhờ đó, hệ thống tổ chức hội tiếp tục được củng cố, hoạt động ngày càng hiệu quả. Đến nay, toàn tỉnh có 672 hội cơ sở, 3.310 chi hội, 6.158 ban khuyến học và 643.869 hội viên, đạt 34,1% dân số. Thời gian tới, để thúc đẩy phong trào học tập suốt đời, Hội Khuyến học tỉnh tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục chủ trì, phối hợp với các ngành tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện đề án "Mô hình công dân học tập của tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2030" và đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị của tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2030". Đồng thời, triển khai đề tài khoa học "Nghiên cứu đổi mới mô hình trung tâm học tập cộng đồng hoạt động chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2030", chọn các đơn vị làm điểm, khảo sát, đánh giá thực trạng mô hình trung tâm học tập cộng đồng, hoàn thiện từng chuyên đề của đề tài. Từ đó góp phần xây dựng nông thôn mới, đổi thị trấn minh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

ĐANG ANH

Công bố dự thảo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non

(vietnamplus.vn) Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non, áp dụng từ mùa tuyển sinh năm 2022. Theo đó, về cơ bản, việc tuyển sinh vẫn giữ ổn định như những năm trước nhưng có điều chỉnh theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các bước triển khai.



Ảnh minh họa

Cụ thể, tất cả các thí sinh sẽ đăng ký xét tuyển theo hình thức trực tuyến trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và trên Cổng dịch vụ công quốc gia với tất cả các phương thức xét tuyển vào tất cả các trường. Các nguyện vọng được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến hết, trong đó nguyện vọng 1 là nguyện vọng ưu tiên cao nhất. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xây dựng phần mềm lọc ảo chung để hạn chế tình trạng một thí sinh trúng tuyển nhiều trường.

Với các trường tổ chức xét tuyển sớm, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở đào tạo thực hiện quy trình xét tuyển cho những thí sinh đã hoàn thành thủ tục dự tuyển, nhưng không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học sớm hơn lịch trình theo kế hoạch chung. Điều này nhằm khắc phục tình trạng các năm trước đây, một số trường bắt thí sinh xác nhận nhập học sớm trong khi các em muốn chờ kết quả xét tuyển từ các trường khác.

Cũng theo dự thảo, các trường không sử dụng quá 4 tổ hợp xét tuyển cho một ngành, một chương trình đào tạo (trừ trường hợp các tổ hợp môn chỉ khác nhau ở môn ngoại ngữ). Đối với một ngành, chương trình đào tạo có chỉ tiêu riêng cho từng phương thức xét tuyển hoặc tổ hợp xét tuyển thì việc phân bổ chỉ tiêu giữa các phương thức, tổ hợp xét tuyển phải có căn cứ hợp lý, không gây mất công bằng cho các thí sinh chọn phương thức, tổ hợp xét tuyển khác nhau; việc bổ sung phương thức, tổ hợp xét tuyển mới phải có căn cứ và lộ trình hợp lý, không làm chỉ tiêu của phương thức, tổ hợp sử dụng trong năm trước giảm quá 30% chỉ tiêu của ngành, không trình đào tạo.

Nhiều hoạt động nâng cao vị thế của phụ nữ

Thời gian qua, các hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ được các cấp ủy đảng, chính quyền, đơn vị trong tỉnh đẩy mạnh, qua đó góp phần khẳng định vai trò, vị trí của phụ nữ trong các hoạt động xã hội cũng như trong gia đình.



Giờ làm việc của lao động nữ tại Công ty TNHH Jia Jun Leather Việt Nam (Thái Thụy).

Để thực hiện hiệu quả mục tiêu bình đẳng giới (BDG) và vì sự tiến bộ của phụ nữ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp thực hiện tốt công tác tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành các kế hoạch thực hiện chiến lược, chương trình về BDG, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương tổ chức triển khai thực hiện công tác BDG và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Cùng với đó, các hoạt động tuyên truyền được đẩy mạnh như: cấp tài liệu để tăng cường tuyên truyền về BDG ở cơ sở; hướng ứng cuộc thi trắc nghiệm online "Chăm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em"; tổ chức hội thảo, tập huấn liên quan đến chủ đề của tháng hành động về "An toàn cho phụ nữ và trẻ em trong gia đình"... Theo ông Bùi Văn Hoàn, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Các sở, ban, ngành, hội nghiệp, thành phố đã chủ động

kiện toàn ban vì sự tiến bộ của phụ nữ. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ nữ nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, để xuất quy hoạch, bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt cấp phòng, đơn vị...; lồng ghép các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ, thúc đẩy BDG vào các chương trình, nhiệm vụ thường xuyên của ngành, địa phương; vận động cán bộ nữ và lao động nữ tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, nâng cao trình độ chuyên môn; tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc. Công tác tham mưu, giới thiệu phụ nữ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và hỗ trợ các nữ ứng cử viên trong bầu cử được quan tâm. Từ những hoạt động trên, công tác cán bộ nữ đã có nhiều chuyển biến rõ rệt. Trong công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các

cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, nữ đại biểu Quốc hội chiếm tỷ lệ 22,22% (tăng 11,11% so với nhiệm kỳ trước); tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy các cấp: cấp tỉnh 11,76%, cấp huyện 16,2%, cấp xã 15,83%. Ngoài ra, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cũng phối hợp hướng ứng tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình n ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Nhiều người tốt, việc tốt; các hoạt động xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh, gia đình hạnh phúc. Phối hợp phát động cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp năm 2021 với chủ đề "Phụ nữ khởi nghiệp nâng tầm thương hiệu sản phẩm OCOP" do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực kinh tế. Hướng ứng tháng hành động vì BDG, các sở, ngành, địa phương đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động triển khai thực

hành động: Xây dựng chương trình tọa đàm, tư vấn kiến thức về BDG; tổ chức hội thảo khoa học về các giải pháp bảo đảm an toàn cho phụ nữ và trẻ em trong gia đình trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025; duy trì, nhân rộng các mô hình, địa chỉ tin cậy, nhà tạm lánh tại cộng đồng nhằm bảo vệ nạn nhân bị bạo lực, xâm hại. Trước những ảnh hưởng của dịch Covid-19, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhất là với lao động nữ và trẻ em. Tại các địa phương, cơ quan, đơn vị, việc quản trị, triển khai công tác BDG cũng được thực hiện nghiêm túc, tạo điều kiện và cơ hội để phụ nữ tham gia vào các lĩnh vực của đời sống xã hội. Chị Đinh Thị Thế, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hưng Hà chia sẻ: Hội đã phối hợp cùng cơ sở hội thực hiện tốt các chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với phụ nữ; triển khai có hiệu quả các chương trình chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ, hoạt động hỗ trợ vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia phát triển kinh tế gia đình, cải thiện đời sống. Tiêu biểu như Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Độc Lập năm qua đã ra mắt mô hình phòng, chống bạo lực gia đình và mô hình giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ; Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Lễ ra mắt mô hình phòng, chống bạo lực gia đình, phòng, chống dịch Covid-19... Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hưng Hà còn phối hợp mở 35 lớp chuyên đề về phòng, chống bạo lực gia đình, phòng, chống các bệnh truyền nhiễm và không truyền nhiễm, công tác nước sạch, quỹ phát triển kinh tế cho phụ nữ...; thu hút trên 1.530 lượt chị em tham gia. Chị Nguyễn Thị Tâm, xã Minh Khai (Hưng Hà) chia sẻ: Phụ nữ cần được sống và làm việc đúng với sở trường, năng lực và nhu cầu của chính họ. Chúng tôi mong xã hội tạo điều kiện để chúng tôi trở thành những người phụ nữ hạnh phúc.

Với những kết quả đạt được, thời gian tới nhiều hoạt động BDG sẽ tiếp tục được triển khai nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác BDG. Đó cũng góp phần đưa vai trò, vị trí của phụ nữ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội ngày càng được khẳng định và nâng cao.

MAI THƯ

Nghĩa tình phụ nữ Kỳ Bá

Cùng chung mục đích chia sẻ khó khăn với hội viên và cộng đồng, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) và cán bộ, hội viên, các mạnh thường quân có nhiều việc làm, nghĩa cử cao đẹp. Bà Phạm Thị Tho, hội viên phụ nữ tổ 15, phường Kỳ Bá được nhiều người nhớ đến bởi vào tháng 5/2021, ngõ 417, đường Lý Bôn, phường Kỳ Bá bị phong tỏa do có người dương tính với Covid-19, gia đình bà Tho đã tặng 68 gia đình mỗi gia đình 1kg thịt lợn và 10kg gạo, 286 sinh viên mỗi sinh viên 1 thùng mì tôm và một chai dầu ăn, tổng giá trị giá hơn 60 triệu đồng. Theo bà Tho: Khó khăn của cộng đồng mà mình có thể góp sức một chút gì đó thì mình nghĩ rất hạnh phúc. Bà Tho còn tích cực ủng hộ học sinh giỏi các cấp và học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập; ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ trẻ em nhân đạo, cùng hội viên tham gia tiết kiệm giúp đỡ phụ nữ nghèo.

Hơn 3 năm qua, mẹ con chị Dương Thị Mến, hội viên phụ nữ tổ 1, phường Kỳ Bá đã dẫn đầu vượt qua nỗi đau mất chồng, mất cha, những khó khăn, thiếu thốn bằng sự yêu thương, đùm bọc của hội viên phụ nữ và bà con khu phố. Những môn quà nhỏ cùng sự quan tâm đã giúp

đưa chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, hưởng ứng chương trình "Mẹ đỡ đầu", Hội LHPN phường đã nhận đỡ đầu 3 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng, hỗ trợ hàng tháng 2 gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn 10kg gạo, 1 chai dầu ăn, 1 gói mì chính. Hiện nay, Hội tin cậy, duy trì các nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố và tổ chức tài chính vi mô TNHH Một thành viên Tinh Thương (TYM) - Chi nhánh Thái Bình cho hơn 130 hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay để phát triển kinh tế với tổng dư nợ gần 4 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, nhiều gia đình đã từng bước vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Năm 2021, Hội đã giúp 11 gia đình hội viên thoát nghèo.

Theo chị Nguyễn Thị An, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Thái Bình: Hội LHPN phường Kỳ Bá không chỉ là đơn vị tiêu biểu trong các hoạt động xã hội, từ thiện mà cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", xây dựng đời sống văn minh được thực hiện bài bản, có hiệu quả với nhiều mô hình thiết thực, góp phần làm nổi bật hơn công tác hội và phong trào phụ nữ thành phố Thái Bình.

KUẨN PHƯƠNG



Mẹ con chị Dương Thị Mến, hội viên phụ nữ tổ 1, phường Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) tại góc học tập do Hội Liên hiệp Phụ nữ phường tặng.